

ข่าว

อันตราย

ภัยสารปรอท

Smart life

เมื่อผิวขาวใสกลายเป็นเทรนด์ฮิตของหนุ่มสาวยุคนี้ ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าช่วยเสริมผิวให้ขาวได้ตั้งใจจึงออกมาวางขายเกลื่อนตลาด แม้ว่าจะมีการออกมาเตือนถึงผลข้างเคียงจากการใช้ครีมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องก็ตาม

ล่าสุดผลการศึกษาการปนเปื้อนของสารปรอทในครีมหน้าขาว โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (มบน.) ร่วมกับนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 47 ชนิดที่วางขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ระบุว่าครีมหน้าขาวในห้องตลาดมีสารปรอทปนเปื้อนมากถึง 1 ใน 5 ยี่ห้อถึงความปลอดภัยของครีมประเภทนี้

จุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ นักวิจัยประจำมูลนิธิบูรณะนิเวศเปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ พบว่ามีผลิตภัณฑ์ครีมหน้าขาว 10 ชนิดที่มีสารปรอทปนเปื้อนสูงมาก ค่าสูงสุดที่ตรวจพบคือ 99.070 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ในขณะที่สารปรอทเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง หรือต้องมีปริมาณเท่ากับ 0 ppm ตามกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางของกลุ่มประเทศอาเซียน

จากการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยังพบอีกว่าครีมหน้าขาวที่ปนเปื้อนสารปรอททั้งหมดแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่องฉลากของเครื่องสำอาง พ.ศ.2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คือการใช้ระบบ “เลขที่ใบรับแจ้ง” ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่ระบุข้อมูลดังกล่าว ผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะไม่ปรากฏรายการอยู่ในฐานข้อมูลการติดตามตรวจสอบของ อย. ดังนั้นผลิตภัณฑ์



ทัศนีย์ แน่นอุดร



สิรินหา เพชรรัตน์

ที่ปนเปื้อนสารปรอทเหล่านี้ก็จะไม่ปรากฏชื่อผลิตภัณฑ์ในฐานข้อมูลของ อย. ทำให้ยากแก่การติดตามตรวจสอบแหล่งผลิตหากผู้บริโภคพบปัญหาการใช้เครื่องสำอางชนิดนี้

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ผู้ผลิตนิยมใส่สารปรอทเข้าไปเป็นส่วนประกอบในครีมหน้าขาวก็เนื่องจากมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีในผิวหนึ่ง ทำให้สีผิวจางลง เมื่อผู้บริโภคซื้อไปใช้ก็จะรู้สึกว่ามีผิวหน้าดูขาวขึ้น แต่สิ่งที่ตามมานอกจาก



จุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์



**ครีมหน้าขาว
ที่ปนเปื้อนสารปรอท
มีทั้งผลิตภัณฑ์
ที่ราคาถูก และแพง
ผู้บริโภคจึงไม่สามารถ
แยกแยะได้ง่ายว่า
ผลิตภัณฑ์แบบใด
จะปลอดภัย
จากสารโลหะหนัก
ที่มีพิษร้ายตัวนี้**

การสะสมพิษของสารปรอทซึ่งเป็นโลหะหนักไว้ในร่างกายแล้ว จะทำให้ผู้ใช้ครีมมีผิวบางลง ผิวมีความไวต่อแสงมากขึ้น ทำให้เกิดเป็นผื่นแดงง่ายขึ้น หรือผิวจะเปลี่ยนเป็นสีดำนวล้ำ บางรายอาจมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หากได้รับสารปรอทเป็นเวลานาน ร่างกายจะดูดซึมสารปรอทเข้ากระแสเลือด และจะทำให้เกิดการอักเสบของตับ ไต และทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจทำให้เกิดโรคโลหิตจาง

การได้รับสารปรอทในปริมาณสูงจะทำลายระบบประสาทและการทำงานของสมอง สารปรอทยังสามารถถ่ายทอดจากมารดาที่กำลังตั้งครรภ์ไปยังทารกในครรภ์ได้ด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้สารปรอทเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2532 และมีการปรับปรุงกฎหมายล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2551

อย่างไรก็ตาม ครีมหน้าขาวที่ตรวจพบสารปรอทในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ้อย. เคยตรวจพบสารปรอทมาแล้ว และเคย

ประกาศให้เป็นเครื่องสำอางที่ทำผิดกฎหมายและมีอันตราย แต่ปัจจุบันก็ยังพบผลิตภัณฑ์เหล่านี้วางจำหน่ายอยู่ในห้องตลาด ซึ่งได้แก่ครีม FC นานมข้าว (พบสารปรอทสูง 99,070



ppm) ไวท์โรส ครีมรกแกะ (51,600 ppm) เหมยหยง ครีมสมุนไพรสาหร่าย (41,770 ppm) เบสท์ บิวตี้ (34,430 ppm) เฟิร์ล ครีมหน้าแดง (13,800 ppm) มาตาม ออร์แกนิก ไข่มูก (3,435 ppm) และ เบบีเฟซ ครีมหน้าขาว (81.14 ppm)

นอกจากนี้การสุ่มตัวอย่างยังพบครีมหน้าขาวปนเปื้อนสารปรอทอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ปรากฏในรายการเครื่องสำอางอันตรายของออย. ได้แก่ ครีมยี่ห้อโบโอดอลลาเจน (47,960 ppm) เนเจอร์ (7,300 ppm) และครีมบำรุงมะหาด (63.53 ppm)

ผลิตภัณฑ์ครีมหน้าขาวเป็นเครื่องสำอาง
ที่นิยมแพร่หลายกันมากในปัจจุบัน และมี
มีแนวโน้มความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ก่อนหน้านี้ บริษัท ไบเออร์สตอร์ฟ (ประเทศไทย)
จำกัด เคยเปิดเผยผลการศึกษาถึงความนิยม
และส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์หน้าขาวว่า
มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 60 ของตลาด
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าในประเทศไทย โดยมี
มูลค่าสูงประมาณ 2,100 ล้านบาท

นอกจากพบการปนเปื้อนของสารปรอท
ในปริมาณสูงแล้ว การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า
ครีมหน้าขาวที่ปนเปื้อนสารปรอทมีทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก และราคาแพง ผู้บริโภค
จึงไม่สามารถแยกแยะได้ง่ายว่าผลิตภัณฑ์
แบบใดจะปลอดภัยจากสารโลหะหนักที่มี
พิษร้ายตัวนี้

ทัศนีย์ แน่นอุดร หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวเน้น
เรื่องเลขที่จัดแจ้งของเครื่องสำอาง พร้อมย้ำว่า
เครื่องสำอางไม่ต้องมี อย. ที่ต้องมีคือ เลขที่
จัดแจ้ง

“อยากให้เข้าใจกันใหม่ว่า แม้จะมีเลข
อย. ก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเพราะ อย. เขาแค่

รับแจ้ง โดยดูจากเอกสารไม่ได้มีการตรวจ
วิเคราะห์ แต่การมีเลขเป็นการแสดงเจตนา
บอกให้ อย. ได้รู้แหล่งผลิต และตัวตนของ
ผู้ผลิต เท่านั้น”

ขณะที่เครือข่ายผู้บริโภค สิริินนา เพชรรัตน์
จากโครงการบริโภคสร้างสรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี
กล่าวว่า “ในพื้นที่ที่ทำงานอยู่เราเจอเครื่อง-
สำอางแบบนี้วางขายอยู่ทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่
ที่ตลาดสด และพบว่าสินค้าที่วางขายเป็น
แบบหมุนเวียนเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ รวดเร็ว
จนหน่วยงานตามไม่ทัน เครื่องสำอางเหล่านี้
ส่วนใหญ่มีฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำความเข้าใจผิดให้
แก่ชาวบ้าน ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเครื่องสำอางที่
ออกมาวางขายได้นั้นเป็นเครื่องสำอางที่ผ่าน
การตรวจ และถูกต้องตามกฎหมายแล้ว”

ดังนั้นก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ นอกจาก
จะต้องดูฉลากให้ถี่ถ้วนแล้ว ยังจะต้องหา
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อย่าได้หลงเชื่อ
คำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเป็นอันขาด